

**ผลการประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปคครั้งที่ ๔**  
**ณ เมืองเพียวรา สาธารณรัฐเปรู**  
**ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ กันยายน ๒๕๕๙**

๑. ที่ประชุมได้รับรองปฏิญญาเพียวราว่าด้วยความมั่นคงอาหารเอเปค ซึ่งประกอบด้วย ๗ หัวข้อหลัก คือ (๑) ความท้าทายและโอกาสสำหรับความมั่นคงอาหารในภูมิภาค (๒) ตลาดอาหารในภูมิภาคและการค้า (๓) ความยั่งยืนสำหรับระบบอาหารที่มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ (๔) นวัตกรรมและเทคโนโลยี (๕) การพัฒนาชนบทและเขตเมือง (๖) โครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนและการบริการเพื่อความมั่นคงอาหาร และ (๗) การเข้าสู่ระบบอาหารในปี ค.ศ. ๒๐๒๐

๒. รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ) ในฐานะผู้แทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ “การพัฒนาชนบทและเขตเมือง ( Rural-Urban Development)” เพื่อแสดงแนวทางการดำเนินงานความมั่นคงอาหารของประเทศไทยว่า การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ในชุมชนเมืองมีผลต่อความมั่นคงทางอาหาร จึงจำเป็นต้องใช้การพัฒนาที่อาศัยความร่วมมือ และครอบคลุมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย โดยในส่วนของไทยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นแนวทางที่มีความยั่งยืน คำนึงถึงชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นการจัดการความเสี่ยงให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ประเทศไทยได้ดำเนินโครงการร่วมกับภาคเอกชนและชุมชน ผ่านโครงการประชารัฐในการพัฒนา การเกษตรอย่างยั่งยืน ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อยกระดับการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรของไทยในระยะยาว สำหรับการรับประกันความมั่นคงอาหารในระยะยาวจะต้องทำให้เกิดความยั่งยืนทั้งด้านการผลิตและการบริโภค โดยใช้กลไกการค้าแบบเปิด ยุติธรรม และอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนความรู้ และความร่วมมือระหว่างภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนการมีส่วนร่วมของเกษตรกรรายย่อย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาชนบทและเขตเมืองของเอเปค

๓. ถ้อยแถลงของสมาชิกเอเปคอื่นที่สำคัญเพื่อส่งเสริมความมั่นคงอาหาร ได้แก่ **จีน** ให้ความสำคัญการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านมาตรฐานอาหารสีเขียว เทคโนโลยีเพื่อลดการสูญเสียอาหารหลังการเก็บเกี่ยว และการวิจัยห่วงโซ่อาหารและโภชนาการ **รัสเซีย** ใช้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมด้านการลงทุน และเห็นว่าการส่งเสริมห่วงโซ่มูลค่าอาหาร จะทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น **แคนาดา** เห็นว่าควรเน้นการเปิดตลาดทางการค้า การใช้เทคโนโลยี การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน และบ่งชี้ถึงมาตรการทางการค้าที่มีใช้ภายใต้ **สหรัฐอเมริกา** จะดำเนินความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้แนวคิดเกษตรกรรมเท่าทันภูมิอากาศ ( Climate Smart Agriculture: CSA) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดก๊าซเรือนกระจก **ฟิลิปปินส์** มีนโยบายรองรับภัยพิบัติ เช่น การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาหาร การประกันภัยผลผลิตทางการเกษตรและประมง ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลและบริการให้คำปรึกษาการใช้แอปพลิเคชันมือถือแก่เกษตรกร **เกาหลีใต้** เน้นเรื่องการพัฒนาชนบท โดยใช้การท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมโยง การพัฒนาชนบทและเขตเมือง และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร